



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.กัญชลิตา สายลाम	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๓๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๓๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.อัญชลี เสวกวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๕๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๕๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายทิวณา นาควัชระ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอัญชลี เสวกวรรณ
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๕๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๓ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๐ ถึง วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ เป็นเวลา ๕ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๓ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๔๐ ถึง วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๕๐๙๙๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอัญชลี เสวกวรรณ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๕๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๑๙ ปี ครรภ์ที่ ๒ ครรภ์แรกแท้งไม่ครบได้รับการชูดมดลูก อาชีพ รับจ้าง ยังไม่ได้ฝากครรภ์ สิทธิการรักษาประกันสังคม เข้ารับการรักษาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เลขที่ภายนอก ๕๒๙๐๒/๕๓ เลขที่ภายใน ๒๓๓๓๓/๕๓ รับเป็นผู้ป่วยในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ด้วยอาการปวดท้องน้อย ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (urine preg test) ผลบวก ตรวจอัลตราซาวด์ทางหน้าท้อง (ultrasound abdomen) พบมีการตั้งครรภ์ที่ท่อนำไข่ข้างซ้าย (rupture left tubal pregnancy) อายุครรภ์ประมาณ ๖ สัปดาห์ และพบของเหลวในช่องท้อง แพทย์พิจารณาทำการรักษาโดยวิธีผ่าตัด explor laparotomy with left salphingectomy เวลา ๐๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หลังการผ่าตัดเสียเลือดประมาณ ๑๓๐๐ มิลลิลิตร ให้การพยาบาลหลังได้รับการผ่าตัดเปิดทางหน้าท้องดังนี้ ผู้ป่วยมีภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดทางหน้าท้อง ประเมินสัญญาณชีพทุก ๑๕ นาที จำนวน ๔ ครั้ง ทุก ๓๐ นาที จำนวน ๒ ครั้ง หลังจากนั้นเป็นทุก ๑ ชั่วโมงจนสัญญาณชีพปกติ ดูแลให้ส่วนประกอบของเลือดประเภทเม็ดเลือดแดงและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งวัดจำนวนปริมาณน้ำเข้าและน้ำออกทุก ๔ ชั่วโมง และสังเกตลักษณะของแผลผ่าตัดทางหน้าท้อง พบว่าไม่มีเลือดออกที่แผลผ่าตัดทางหน้าท้อง ติดตามผลความเข้มข้นของเลือด ๒๗ เปอร์เซ็นต์ หลังจากติดตามประเมินภาวะตกเลือด ไม่พบภาวะตกเลือดหลังผ่าตัด ใน ๒๔ ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลผ่าตัดใช้วิธีการประเมินความเจ็บปวดด้วย pain score พบว่า pain score ระดับ ๖ จึงจัดทำให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง และให้ เพทิดีน (Pethidine) ๕๐ มิลลิกรัม ทางกล้ามเนื้อ เวลาปวดแผลทุก ๔ ชั่วโมง อาการปวดแผลผ่าตัดลดลง pain score ระดับ ๒ และให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด การพลิกตะแคงตัว การไอ การลุกเดินเร็ว ซึ่งปัญหาทั้งหมดดังกล่าวมาได้มีการวางแผนการพยาบาล และให้การพยาบาลตามปัญหาที่พบ ทำให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้ยาไปรับประทานที่บ้านและนัดให้มาตรวจหลังผ่าตัด แนะนำให้สังเกตอาการผิดปกติที่ควรรับมาพบแพทย์ ผู้ป่วยรับฟังและเข้าใจดี ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม สามีและญาติมารับกลับบ้าน รวมระยะเวลาผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๓ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การสอนให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดในผู้ป่วย

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลช่วยเหลือ แก้ไขภาวะคุกคามต่อชีวิต ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น สามารถบอกได้เมื่อเกิดอาการผิดปกติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ทันที่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพิ่มคุณภาพงานบริการด้านรีเวชกรรม
๒. ลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
๓. สร้างความพึงพอใจ ลดความวิตกกังวลแก่ญาติ